



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและลำดับที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>
1	น.ส.ปิยนดา สรรพา
2	นายศักดิ์สยาม บาททอง
3	น.ส.ชนินดา บัวเขียวอ่อน

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการจ้างต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติจ้างแล้ว และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน ตรงตามตำแหน่งที่จะจ้าง

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) เฉพาะลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-564-4440-79 ต่อ 1883-1885 ภายใน วันที่ 27 กันยายน 2567 ก่อนเวลา 15.30 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ในครั้งนี้

บัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ให้ใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีไว้ (วันประกาศผลการคัดเลือก) หากพ้นกำหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ในตำแหน่งเดียวกันนี้ขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้วให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ในตำแหน่งเดียวกันที่มีการเปิดคัดเลือกขึ้นใหม่

ผู้คัดเลือกได้ ซึ่งขึ้นบัญชีไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบันที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครโปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่องานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ